

สิทธิพร เชนในเมื่อง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## SVI - สู้ได้จนกว่า จะไม่ใช่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในสัจจหัว...

แต่เพราะ การลงทุนมีความเสี่ยง การจะลงทุนหรือเก็งกำไรนั้น ยังไงเสีย ก็ต้องมีหลักการ หรือมีการจัดการพอร์ตให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ไม่ว่าจะมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือ มาจากราคาที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข เพื่อรักษาเงินหรือรักษาทุน หรือ เก็บกำไร... ซึ่งจริงๆ เราอาจจะต้อง ยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่า การลงทุนในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะอะไร ทั้งในตลาดหุ้น หรือ นอกตลาดหุ้น ความเสี่ยง มีอยู่แล้ว โดยความเสี่ยงนั้น ถ้าเราคิดถึงในด้านการเสียหายของเงินทุน เราก็จะว่ากันว่า เงินลงทุนมากน้อย ที่ลงไปในธุรกิจนั้นๆ... แต่ความเสี่ยงที่เราไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นในตอนไหนนั้น มันก็อาจจะควบคุมความเสียหายได้ยาก แต่เหนือเมฆว่า ที่ควบคุมง่ายกว่าใครๆ ก็คือการลงทุนในตลาดหุ้นนี่แหละ ถ้ามีหลักการ หรือ มีวิธีการในการจัดการความเสี่ยงแล้ว หลายๆ ท่านที่มีเงินมากมาย ก็มักจะลงทุนในหุ้น เป็นหนทางการทำธุรกิจที่ง่ายกว่า... ลองคิดง่ายๆ หน่อย แบบไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรมากมายนัก เอาชาว ที่สถานเสริมความงามแห่งหนึ่ง เกิดเพลิงไหม้ มูลค่าความเสียหายจากเงินที่ลงทุนไปนั้น ก็กว่า 50 ล้านบาท แต่ถ้าเรามีเงินประมาณนั้น แล้วคิดจะลงทุนในธุรกิจแบบนั้น ก็ลองมองหาหุ้น ที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน แล้ว ลงเงินซื้อหุ้น ด้วยการศึกษาด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้านอื่นๆ เข้าช่วย... หากว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับธุรกิจ แล้วเราไม่มั่นใจจากความเสี่ยงนั้น เราสามารถจะลดความเสี่ยง ด้วยการขายหุ้นนั้นออกไป ก็เหมือนกับเรา เลิกกิจการ เลิกทำธุรกิจนั้น นั่นเอง เงินก็ยังไม่พอเหลือกลับคืนมาได้อยู่แล้วไม่ได้หมดไปเลยเสียทีเดียว แต่ถ้า เป็นเจ้าของทำธุรกิจจริงๆ เรียกว่า หมดตัวเลยนะ ... การทำธุรกิจผ่านตลาดหุ้น ความเสี่ยงจึงคุ้มได้ดีกว่า

### ดูตามเกม...

ที่เอามาเสียมากมายในข้างต้น ก็ไม่รู้จะเอ่ยถึงเกมราคาได้มากน้อยแค่ไหน เพราะจริงๆ ความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งของราคา ก็คือ การเสียเปรียบคนที่สมาก่อนหน้านั้น โดยเฉพาะรายใหญ่

- แนวรับ : ... 9.40-9.35 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 9.20 ก่อน
- เป้าหมาย : ... ยังให้โอกาสการขึ้นทดสอบ 11.5-12.0 อยู่

Price Chart...(SVI)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SVI... ที่กล่าวในจ้วหัวไว้ ก็น่าจะมาจาก การดูสัญญาณของเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ถ้ายังไม่เสีย ภาพของสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น และ ยังเป็นสัญญาณ ของการเป็น ภาวะกระทิงด้วยแล้วนั้น เราก็ยังสนใจหุ้น SVI อยู่ต่อไป อย่างภาพนี้ ถ้าจะเอาหลักๆ หรือ สู้ภัยแบบสุดๆ เลยนั้น ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 9.00 ลงมาก่อน หรือ ถ้าจะดี ๆ หน่อย อย่าให้หลุด 9.20 ก็จะดูดีกว่า หรือ ตามภาพของการเก็งกำไร ต่อให้ขึ้นไปขึ้น 10.0 ได้อย่างมั่นคง ก็ยังไม่ถือว่าเสียหาย ที่จะเข้าเก็งกำไร เพราะอย่างไรเสีย การขึ้นไปขึ้นตรง 10.0 ได้ เป้าหมาย ที่ระดับ 11.5-12.0 ก็ยังคงคาดหวังได้ นั่นแปลว่า เรายังมีกำไรเกือบๆ 20 เปอร์เซ็นต์ในเวลาสั้นๆ นะ